

Thạch Trung, ngày 15 tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO

Giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Thạch Trung gửi đến kỳ họp thứ IX, HĐND xã Thạch Trung, khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thực hiện kế hoạch số 72/KH-HĐND ngày 12 tháng 06 năm 2024 của Thường trực HĐND xã Thạch Trung về việc chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp thứ X - Hội đồng nhân dân xã, khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026;

UBND xã báo cáo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ X, HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, như sau:

I. Lĩnh vực kinh tế: 03 nội dung

1. Hiện nay đất sản xuất nông nghiệp thôn Liên phú do ảnh hưởng của các dự án nên không có nước tưới tiêu để bà con sản xuất, nhưng nếu có đền bù thì bà con không được đền bù hoa màu vì không sản xuất. Đề nghị UBND xã kiểm tra xem xét cho làm mương để bà con có nước tưới tiêu phục vụ sản xuất. (Cử tri Thôn Tân, Liên, Thanh Phú).

Trả lời: UBND xã đã đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công (Dự án Tuyến đường nối nút giao ĐT.550 – đường Ngô Quyền thuộc dự án thành phần đoạn Bãi Vọt – Hàm Nghi) thực hiện lắp đặt công tạm qua đường nối với hệ thống mương nội đồng để dẫn nước sản xuất khi chưa kịp xây dựng công qua đường, đồng thời yêu cầu dời dọn đất đá trên ruộng sản xuất của người dân đảm bảo người dân tiếp tục sản xuất.

Hiện nay, toàn bộ xứ Đòng Mọ nằm trong Quy hoạch khu đô thị phía Nam cầu Cày được UBND tỉnh phê duyệt năm 2020. Do đó, không thể đầu tư đường giao thông nội đồng, kênh mương cứng tại khu vực này, UBND xã đã kiểm tra, chỉ đạo Liên đoàn cán bộ thôn Liên Phú huy động nhân dân nạo vét các tuyến kênh tưới, phục vụ sản xuất nông nghiệp cho nhân dân.

2. Một số diện tích đất nông nghiệp Thôn Bắc Quang do thi công đường Xuân Diệu, đất đá đổ ra khi chưa được bồi thường, không có ý kiến gì, vụ Xuân sắp tới người dân không sản xuất được. Đề nghị UBND kiểm tra xem xét, đồng thời kiểm tra, có biện pháp ngăn chặn, xử lý các hộ nhân dân lấn chiếm đất ra ruộng sản xuất. (Cử tri Thôn Bắc – Nam Quang).

Trả lời: UBND xã đã làm việc với chủ đầu tư yêu cầu đơn vị thi công dự án Đường Xuân Diệu kéo dài khắc phục việc đổ vật liệu tràn ra ruộng chưa đền bù để hoàn trả mặt bằng cho nhân dân sản xuất nông nghiệp.

UBND xã mời Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất về đo đạc thực địa cắm mốc, xác định ranh giới giữa hộ dân và đất ruộng sản xuất, bàn giao mốc cho

thôn Bắc Quang quản lý. Đồng thời giao Tổ đô thị thông báo cho các hộ dân lần chiếm đất ra ruộng sản xuất dời dọn trả lại hiện trạng.

3. Đề nghị UBND xã hỗ trợ kinh phí nạo vét kênh tưới N1-9-17 từ Đội Thao về Trù - Đập Rậm và xử lý bèo Đội Đập Hầu để có nước và thuận lợi cho nhân dân sản xuất tại các xứ đồng này. *(Cử tri Bắc - Nam Phú)*

Trả lời: UBND xã đã kiểm tra và giao Liên đoàn cán bộ các thôn Bắc Phú, Nam Phú huy động nhân dân nạo vét Kênh tưới N1-9-17 cung cấp nước sản xuất nông nghiệp cho các xứ đồng Đập Rậm, Đồng Trù.

Đối với việc xử lý bèo tại Đội Đập Hầu, UBND xã giao LĐCB thôn Bắc Phú huy động nhân dân dọn bèo ra khỏi ruộng để sản xuất.

II. Lĩnh vực tài nguyên, môi trường: 09 nội dung

A. Về tài nguyên: 06 nội dung

1. Hộ gia đình Thôn Đông Tiến có thửa đất nông nghiệp trước đây được chia tại khu vực hội quán, nhưng sau khi quy hoạch xây dựng hội quán thì được đổi 1 thửa đất tại Cọc Lim (400m²), hiện nay xã quy hoạch KDC vừa qua kiểm đếm bồi thường nhưng diện tích còn thiếu gần 200m². Đề nghị UBND xã xem xét giải quyết, trả lại phần diện tích còn thiếu cho hộ gia đình. *(Cử tri Thôn Đông Tiến- Hồng Hà).*

Trả lời:

Qua kiểm tra số liệu bản đồ Kỹ thuật số năm 2015 có sai khác so với sổ giao theo Nghị định 64/CP và Nghị quyết 01 của Tỉnh ủy, UBND xã giao xóm hợp tổ chia ruộng và tổ sản xuất để thống nhất theo số liệu sổ giao làm căn cứ pháp lý để Bồi thường, hỗ trợ. Hiện nội dung này đã thực hiện công khai và lập phương án BT, Hỗ trợ và chi trả cho các hộ theo quy định.

2. Một số diện tích tại Vườn hầu gần chợ Bình Hương đã được thu hồi 1 phần, phần diện tích còn lại không có nước để sản xuất. Đề nghị xã có phương án khắc phục tạo điều kiện lấy nước cho nhân dân SX hoặc thu hồi hết số diện tích còn lại. *(Cử tri Thôn Đông Tiến- Hồng Hà).*

Trả lời:

Khu vực Vườn Hầu trùng với quy hoạch nên không đầu tư kênh mương cứng gây lãng phí ngân sách và đóng góp của nhân dân. UBND xã đã khảo sát số diện tích này và giao cho cán bộ khuyến nông lập kế hoạch cho chuyển đổi cây trồng phù hợp với tình hình thực tế. Khuyến khích các hộ xây dựng các mô hình kinh tế như trồng rau màu, trồng hoa, cây cảnh...

3. Hiện nay đất nông nghiệp tại thôn Tân Phú thu hồi nhiều để quy hoạch đất ở, nhưng con em trong thôn có nhu cầu xin đất làm nhà đã làm đơn nhiều năm nhưng không được. Đề nghị UBND có ý kiến lên cấp trên xem xét. Giá đất thu hồi của nhân dân thì thấp mà giá cấp đất hoặc đấu giá thì cao, mất công bằng với người dân. *(Cử tri Thôn Tân, Liên, Thanh Phú).*

Trả lời:

UBND xã tiếp tục đề xuất UBND thành phố đầu tư hạ tầng để có quỹ và ưu tiên chủ trương xét giao đất ở không thông qua đấu giá đất, đảm bảo đất ở cho con em.

Giá đất nông nghiệp Bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất được quyết định theo giá đất cụ thể của Hội đồng định giá đất và áp dụng các quy định tại Nghị định 43/2014; Thông tư 37/2014; Quyết định số 75/2014 và Quyết định 08/2023/QĐ-UBND ngày 09/02/2023 của UBND tỉnh Hà Tĩnh để lập phương án Bồi thường, hỗ trợ.

4. Thu hồi đất nông nghiệp rất bất cập, không thu hồi hết diện tích ảnh hưởng đến các chế độ hỗ trợ của người dân. Nên đề nghị UBND xã có ý kiến nếu thu hồi là phải thu hồi hết diện tích cho bà con. (*Cử tri Thôn Tân, Liên, Thanh Phú*).

Trả lời:

Việc thu hồi đối với thửa đất bị lỗ thửa diện tích quy định tại khoản 2, khoản 4 điều 11 Quyết định 75/2014 của UBND tỉnh, diện tích thu hồi còn lại dưới 150m² sẽ thu hồi hết, còn trên diện tích thì không thuộc diện thu hồi theo quy định. Tuy nhiên nếu không thể sản xuất, canh tác do ảnh hưởng bởi dự án thu hồi như nước tưới, đường vào, hình thể khó sản xuất... thì gia đình làm đơn đề nghị để được kiểm tra xem xét để đề nghị cấp có thẩm quyền thu hồi hết.

5. Tại Thôn Tân Trung có một số hộ dân (*khu vực phía Tây*) do mở rộng quy hoạch, từ đó các hộ dân này có dư một số diện tích, do đó việc cấp giấy chứng nhận theo đo đạc chỉnh lý bản đồ hiện trạng sử dụng đất khó khăn, nếu hợp thức thì nhân dân không có tiền nộp. Đề nghị UBND có ý kiến với thành phố cho chủ trương, giúp nhân dân thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ cấp quyền sử dụng đất ở. (*Cử tri Thôn Đoài Thịnh- Tân Trung*).

Trả lời:

Khu dân cư bóm đường Trần Phú, thuộc thôn Tân Trung hiện nay do điều chỉnh quy hoạch tìm đường và mở thông phía Tây, diện tích tăng lên so với Giấy tờ về QSD đất, hiện nay đã xây dựng làm nhà ở ổn định, theo quy định áp dụng khoản 5, điều 20 của Nghị Định 43/2014 của Chính phủ và thu tiền đất được áp dụng tại Nghị định 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ, UBND xã đã Thông báo nhiều lần đề nghị các gia đình thực hiện để được áp dụng giá đất theo Quyết định 61/2019 của UBND tỉnh, đến ngày 10/6/2024 đã có 9 hộ kê khai và thực hiện hồ sơ công nhận đất tăng thêm sử dụng trước 01/07/2014; còn lại 9 hộ chưa kê khai, đề xuất công nhận có thu tiền sử dụng đất để được cấp đổi giấy theo quy định.

6. Việc cấp giấy CNQSD đất đến nay vẫn còn nhiều vướng mắc, đối với đất trước năm 1980, nhiều hộ đã làm hồ sơ, đi lại nhiều lần nhưng vẫn chưa được

cấp giấy. Việc cấp giấy đất xâm canh nhân dân ý kiến nhiều lần vẫn chưa được giải quyết. Đề nghị UBND xã giải quyết để cấp giấy cho nhân dân (*Cử tri Thôn Bắc – Nam Quang, Đông Tiến- Hồng Hà, Đức – Trung Phú*).

Trả lời:

Thủ tục cấp và cấp đổi giấy CN QSD đất được quy định tại Quyết định 2379/QĐ-UBND ngày 20/9/2023 của UBND tỉnh về Bộ thủ tục hành chính, quy trình các thủ tục được ban hành để nhân dân thực hiện. UBND xã đã ban hành 3 Thông báo trong năm 2023 và 01 Thông báo và 01 Công văn năm 2024 về kê khai trực tiếp tại tổ liên gia từng thôn; Ngày 05/06/2024 UBND xã đã mời các hộ dân cùng liên đoàn cán bộ xóm lên để triển khai, hướng dẫn kê khai, phát mẫu cấp đổi và công nhận trước năm 1980, thông qua các chính sách pháp luật chuẩn bị thay đổi, đồng thời đề nghị nhân dân thực hiện để đảm bảo quyền lợi, nếu sau tháng 6/2024 không trực tiếp nộp sẽ chịu trách nhiệm về việc không kê khai đăng ký QSD đất.

Việc đất Xâm Canh Nguyễn Du sang Thạch Trung đã giải quyết 32 thửa đã có sổ giao đủ điều kiện. Đối với đất Thạch Trung xâm canh sang Thạch Hạ, có...thửa, UBND xã đã mời liên đoàn cán bộ thôn Hồng Hà, tổ chia ruộng khi giao đất để làm rõ, đồng thời in tài liệu bản đồ địa chính để nhân dân rà soát số liệu, số thửa, diện tích trực tiếp sản xuất xác nhận đến từng hộ để có cơ sở đề xuất xã Thạch hạ trình hồ sơ cấp giấy theo quy định, nhưng quá trình thực hiện nhân dân không nộp hồ sơ kê khai, thực tế không sản xuất, không đăng ký sổ chia ruộng theo Nghị định 64/CP và chuyển đổi 01 nên chưa đủ điều kiện cấp giấy. xã Thạch Hạ đã có Văn bản số 167/UBND về việc thông báo các thửa đất chưa đủ điều kiện cấp giấy CN QSD đất và đề nghị các hộ dân bổ sung cung cấp các hồ sơ nguồn gốc, ranh giới mốc giới để đề xuất thành phố cấp giấy theo quy định.

B. Về môi trường:

03 nội dung

1. Tại thôn Bắc Quang phát sinh thêm bãi rác vô chủ sau ngõ ông Lê. Thôn đã nhiều lần có ý kiến với các phòng chuyên môn xã nhưng UBND xã chưa có động thái xử lý. Đề nghị UBND xã kiểm tra, có biện pháp chỉ đạo xử lý (*Cử tri Thôn Bắc – Nam Quang*).

Trả lời:

Thời gian qua UBND xã giao đô thị, công an tuần tra phát hiện xử lý nghiêm tình trạng trên. Đồng thời đề nghị người dân nâng cao ý thức không vứt rác bừa bãi, phát hiện tố giác những trường hợp đổ rác không đúng nơi quy định để UBND xã xử lý.

2. Nước thải của chợ Bình Hương, UBND xã đã trả lời mong tiêu thoát, bể lắng của chợ đảm bảo, tuy nhiên thực tế nước thải vẫn chảy ra ruộng sản xuất của nhân dân, rất ô nhiễm, không có sự cải thiện nào. Nếu vẫn không có biện

pháp xử lý, ngăn chặn, nguy cơ mùa sản xuất tới đây sẽ bị mất trắng. Đề nghị UBND xem xét xử lý dứt điểm. (*Cử tri Thôn Bắc – Nam Quang*).

Trả lời:

Ngày 07/5/2024 UBND xã đã mời phòng TNMT thành phố về kiểm tra, qua kiểm tra, nước thải phía trong chợ Bình Hương trước khi xả ra môi trường đã qua hệ thống xử lý nước thải của chợ theo quy định. Hiện nay UBND thành phố đang thực hiện các bước đầu tư hệ thống mương thoát nước hai bên đường Hà Hoàng, khi dự án triển khai UBND xã sẽ đề nghị đầu nối đảm bảo tiêu thoát trong khu dân cư.

3. Trên địa bàn hiện nay đang thi công nhiều công trình, đất đá từ các phương tiện chở vật liệu, làm rơi vãi khắp các tuyến đường, khói bụi gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị xã có ý kiến với cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý. (*Cử tri Thôn Bắc – Nam Quang và một số Thôn*).

Trả lời:

UBND xã đã kiểm tra và làm việc với các đơn vị thi công, các đơn vị thi công đã có biện pháp khắc phục tình trạng vật liệu rơi vãi trên các tuyến đường. UBND xã sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thi công khắc phục đến mức tối đa nhất, nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông và hạn chế gây ô nhiễm môi trường.

III. Về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng: 11 nội dung

1. Về đường giao thông thôn xóm: 06 nội dung

1.1. Công trình mương thoát bần của thành phố đi qua thôn Đông Tiến đến nay đã hoàn thành, trong quá trình thi công đã làm nứt nẻ tuyến đường nhựa trước ngõ bà Đào, đề nghị UBND xã đề xuất nhà thi công tháo dỡ cọc cừ, khắc phục lại đoạn đường đã hư hỏng, đảm bảo mỹ quan và thuận lợi cho nhân dân đi lại. (*Cử tri Thôn Đông Tiến- Hồng Hà*).

Trả lời: UBND xã đã làm việc với đơn vị thi công và đơn vị thi công đã tháo bỏ cọc cừ, đồng thời khắc phục, hoàn trả lại tuyến đường trục thôn bị ảnh hưởng trong quá trình thi công dự án Kênh tiêu thoát nước khu đô thị Bắc, đảm bảo cho nhân dân đi lại.

1.2. Đường vào thôn Liên phú Bệnh viện TTH đã hứa nhiều lần nói sẽ triển khai làm nhưng đến nay vẫn chưa có động tĩnh gì? Đề nghị UBND xã có ý kiến nếu họ không làm nữa thì trả mặt đường cũ cho xóm đi lại đảm bảo an toàn. (*Cử tri Thôn Tân, Liên, Thanh Phú*).

Trả lời: UBND thành phố đã có Văn bản số 1086/UBND-QLDDT cho phép Công ty Cổ phần TTH Hà Tĩnh tổ chức thi công đầu nối hạ tầng đường 25m nối đường Ngô Quyền với đường Mai Lão Bạng. UBND xã đã làm việc với công ty cổ phần TTH Hà Tĩnh để đơn đốc thực hiện Dự án đường giao thông nối

đường Ngô Quyền với đường Mai Lão Bạng, đến nay công ty cổ phần TTH đang tập trung hoàn thiện các hồ sơ để tiến hành thi công trong tháng 6/2024.

1.3. Hiện nay vùng quy hoạch Sác Năn giao thông xuống cấp, thấp trũng, đi lại ô nhiễm môi trường. Đề nghị UBND xã cho khảo sát đầu tư nâng cấp tuyến đường này, đảm bảo các tiêu chí về Thôn Mẫu. *(Cử tri Thôn Đức – Trung Phú)*

Trả lời: UBND xã đã khảo sát, đưa vào kế hoạch đầu tư nâng cấp, thảm nhựa các tuyến đường (trong đó có khu vực Sác Năn) tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay ngân sách xã gặp khó khăn chưa cân đối được nguồn vốn nên chưa thể triển khai. Trong thời gian tới, UBND xã sẽ cân đối nguồn vốn, đầu tư nâng cấp các tuyến đường giao thông trên địa bàn đảm bảo cho nhân dân đi lại.

1.4. Đề nghị UBND xã cho đầu tư xây dựng tuyến đường từ nhà Ông Mỹ đến kênh T4 và nâng cấp tuyến đường trước nhà anh Dinh (Biểu). *(Cử tri Bắc - Nam Phú)*.

Trả lời: Tuyến đường giao thông từ ông Mỹ đến kênh T4 được xã đưa vào kế hoạch năm 2023 và giao LĐCB thôn Nam Phú vận động nhân dân hiến đất mở rộng mặt đường rộng từ 4-5m nhưng đến nay, thôn Nam Phú chưa vận động GPMB đảm bảo để xây dựng tuyến đường trên.

Đối với tuyến đường trước nhà anh Dinh khi cân đối được nguồn vốn xã sẽ đưa vào kế hoạch thảm nhựa đảm bảo đi lại cho nhân dân.

1.5. Đề nghị UBND xã cho khảo sát đưa vào kế hoạch năm 2024 thảm nhựa một số tuyến đường giao thông tại các Thôn. *(Cử tri một số thôn)*.

Trả lời: Việc đầu tư thảm nhựa các tuyến đường phụ thuộc vào nguồn vốn ngân sách nhà nước, hiện nay nguồn ngân sách gặp nhiều khó khăn chưa thể cân đối để đầu tư, vì vậy khi cân đối được nguồn vốn UBND xã sẽ đầu tư nâng cấp các tuyến đường giao thôn trên địa bàn đảm bảo đi lại của nhân dân.

1.6. Hành lang, nắp cống từ làng SOS đến đường Lê Ninh bị hư hỏng nhiều. Đề nghị UBND cho chủ trương sửa chữa để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại. *(Cử tri Thôn Đoàn Thịnh- Tân Trung)*.

Trả lời: Ngày 31/5/2024, UBND xã đã ban hành công văn số 88/UBND về việc thống nhất chủ trương hỗ trợ, nâng cấp hạ tầng phục vụ sản xuất NN, trong đó có nội dung giao LĐCB các thôn khảo sát khối lượng nắp mương bị vỡ trên các tuyến đường báo cáo UBND xã xem xét khối lượng cần thực hiện. UBND xã hỗ trợ vật liệu chính và giao LĐCB các thôn tổ chức đúc nắp mương lắp đặt đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị.

- 2. Về kênh mương nội đồng: **02 nội dung**

2.1. Cống Đồng mọ, cống nhỏ Sác Chai đã hư hỏng. Đề nghị UBND kiểm tra cho sửa chữa. *(Cử tri Tân, Liên, Thanh, Bắc, Nam Phú)*.

Trả lời: UBND xã đã có văn bản đề nghị sửa chữa nâng cấp cống Đồng Mọ, tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra phương án phòng chống lụt bão tìm kiếm

cứu nạn của Tỉnh, thành phố, xã cũng đã đề nghị cải tạo sửa chữa công này. UBND xã sẽ tiếp tục kiến nghị các cấp đề nâng cấp tu sửa sớm đảm bảo tiêu thoát.

2.2. Dự án mương thoát nước thôn Đông Tiến (*đoạn từ đường Nguyễn Huy Lung về nhà văn hóa thôn*) đoạn đầu kích thước to nhưng càng về khu dân cư kích thước mương càng nhỏ, khi mưa lớn nước thoát chậm gây ngập úng trong khu dân cư. Đề nghị Thành phố và xã chỉ đạo kiểm tra, xử lý. (*Cử tri Thôn Đông Tiến- Hồng Hà*).

Trả lời: Hiện nay quy hoạch xây dựng trường Việt Đức đang được lập và sẽ đầu tư xây dựng tại khu vực này. Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt, UBND xã sẽ đề xuất xây dựng tuyến mương tiêu nội vào mương thoát lũ, phù hợp với quy hoạch, đảm bảo tiêu thoát.

2.3. Đề nghị UBND xã cho khảo sát xây dựng tuyến mương từ ngõ ông Diệm đến ngõ Anh Phi và tuyến từ Ô Huệ lái đến ngõ Anh Anh Thái. (*Cử tri Thôn Đông Tiến- Hồng Hà*).

Trả lời: UBND xã đã đưa các tuyến đường nói trên vào kế hoạch công trình mục tiêu năm 2024.

- 3. Đường giao thông nội đồng.

02 nội dung

3.1. Hiện nay đường GTNĐ nhân dân rất khó khăn trong sản xuất nông nghiệp vùng Đội Ngồóc và Bài Lài. Đề nghị UBND xã khảo sát và cho đầu tư xây dựng hoặc cho nâng cấp, đổ xô bồ, đảm bảo cho nhân dân đi lại SX. (*Cử tri Thôn Đông Tiến- Hồng Hà*).

Trả lời: UBND xã đã có văn bản chủ trương hỗ trợ kinh phí mua base, giao LĐCB thôn Đông Tiến huy động nhân dân đổ base tuyến đường nội đồng tại Đội Ngồóc nhưng thôn không triển khai, trách nhiệm thuộc về thôn.

Đối với đường nội đồng tại cánh đồng Bài Lài, thôn Đông Tiến: Ngày 31/5/2024, UBND xã đã ban hành công văn số 88/UBND về việc thống nhất chủ trương hỗ trợ, nâng cấp hạ tầng phục vụ sản xuất NN, trong đó có nội dung thống nhất hỗ trợ 02 ka máy, giao LĐCB thôn Đông Tiến huy động nhân dân tổ chức san lấp, đảm bảo việc đi lại để sản xuất.

3.2. Đường giao thông nội đồng, đường điện của các hộ nuôi trồng thủy sản khu vực Hà Lâm đi qua phần đất của Giáo phận vẫn chưa giải quyết. Đề nghị UBND cho khảo sát đầu tư tuyến đường nội đồng này, đảm bảo cho nhân dân đi lại sản xuất (*Cử tri Thôn Đức – Trung Phú*).

Trả lời: UBND xã đã làm việc với các hộ nuôi trồng thủy sản và đã hoàn thành dờn dọn trong tháng 4/2024, để Tòa giám mục triển khai thực hiện dự án.

Về đường giao thông, UBND xã đã có báo cáo thành phố, hiện đang điều chỉnh quy hoạch phân khu nên chưa thể đầu tư xây dựng tuyến đường này, tạm

thời đi lại trên đê Đông Môn. Khi hoàn thành điều chỉnh quy hoạch, xã sẽ đề xuất thành phố có phương án đầu tư đảm bảo phù hợp quy hoạch.

4. Về kênh mương thoát bản:

01 nội dung

4.1. Đề nghị UBND xã khảo sát và cho đầu tư xây dựng:

- Mương thoát bản tại đường quy hoạch khu dân cư Sác Giá kê các hộ dân Đức Phú để đảm bảo tiêu thoát và có phương án thoát nước trong khu dân cư của thôn Trung phú, sau khi làm xong đường Quang Lĩnh, hiện tượng ngập úng đã xảy ra. *(Cử tri Thôn Đức – Trung Phú)*

Trả lời: Khu dân cư Sác Giá, UBND xã đã khảo sát, cắm mốc xác định ranh giới, trừ diện tích làm mương thoát bản, phần diện tích còn lại mời các hộ liên quan hướng dẫn hồ sơ giao đất nhỏ hẹp theo quy định. Việc xây dựng mương thoát bản sẽ đưa vào kế hoạch năm 2025.

IV. Lĩnh vực tài chính ngân sách:

01 nội dung

1. Có nhiều công trình mục tiêu đã làm hoàn thành 03 năm rồi đến nay vẫn chưa được thanh toán, một số công trình như sửa chữa nhà Văn hóa thôn, có 06 ngõ đổ bê tông. Đề nghị UBND xã cho biết lý do, tại sao? *(Cử tri Thôn Tân, Liên, Thanh Phú)*.

Trả lời: UBND xã thanh quyết toán hết các công trình trên.

V. Về QLTT đô thị.

05 nội dung

1. Một số hộ nhân dân nằm trong vùng quy hoạch đã được phê duyệt, đến nay không thực hiện quy hoạch, một số quy hoạch không phù hợp, không khả thi, như tuyến đường giao thông trước ngõ nhà anh Thuyết (Hiệu) đi qua một số hộ gia đình từ anh Trung (ký) đến nhà Cô ước, đi trong nhân dân làm ảnh hưởng đến việc tách thửa đất cho con em làm nhà ở. Quy hoạch mở rộng ngã ba đường Hà Hoàng - Trần Phú và một số quy hoạch khác, làm ảnh hưởng đến việc nâng cấp, cải tạo nhà ở, hiện nay nhà đã bị hư hỏng, thấm dột. Đề nghị các cấp xem xét giải quyết. *(Cử tri Thôn Bắc – Nam Phú, Đoàn Thịnh- Tân Trung)*.

Trả lời: - Tuyến đường giao thông trước ngõ anh Thuyết đến nhà cô Ước, hiện đang điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng để phù hợp, không ảnh hưởng đến đất đai của các hộ xung quanh, sau khi hoàn thành điều chỉnh quy hoạch sẽ đề nghị đầu tư xây dựng tuyến đường này.

- Về tuyến đường Hà Hoàng có hiện trạng chưa đúng với quy hoạch. UBND xã đã làm văn bản đề nghị thành phố xem xét đầu tư, mở rộng nâng cấp tuyến đường theo quy hoạch.

2. Tình trạng trâu bò thả rông phá hoại mùa màng, phóng uế bừa bãi vẫn diễn ra ngang nhiên trên địa bàn. Đề nghị UBND xã có biện pháp mạnh để xử lý. *(Cử tri Thôn Bắc – Nam Quang)*.

Trả lời: Đầu năm 2024, UBND xã đã mời một số hộ dân trên địa bàn ký cam kết việc không thả rông gia súc, phá hoại cây cối, phóng uế trên các tuyến

đường, công viên. Tuy nhiên vẫn đang còn một số hộ dân chưa chấp hành. UBND xã đã giao Công an, đô thị xử lý và đề nghị các hộ chăn nuôi không thả rông trâu bò trên các tuyến đường, công viên.

3. Công tác đô thị trong thôn như các vật kiến trúc, rác thải, rác xây dựng, đồ vật liệu lấn chiếm lòng lề đường, các hộ gia đình sử dụng mương và vỉa hè lắp đặt chuồng trại để chăn nuôi và để các vật dụng, rác thải gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị. Đề nghị UBND có hướng xử lý dứt điểm trả lại môi trường, mỹ quan đô thị cho nhân dân. *(Cử tri Bắc - Nam Phú)*.

Trả lời: UBND xã đã ban hành KH số 10/KH-UBND ngày 23/01/2024 và KH số 47/KH-UBND ngày 0386/2024 về tổ chức ra quân xử lý lấn chiếm đất công, mương thoát bản trên địa bàn xã, đồng thời đã ban hành Thông báo số 24/TB-UBND ngày 2/4/2024 về việc yêu cầu tháo dỡ công trình kiến trúc lấn chiếm trên mương thoát bản, gửi các hộ có vi phạm. Đến nay trên các tuyến đường hầu hết các hộ dân đã tháo dỡ các vật kiến trúc lấn chiếm lòng lề đường, đã có 19 hộ tự giác tháo dỡ vật kiến trúc trên mương thoát bản. UBND xã tiếp tục thông báo lần 2, nếu các hộ vẫn không tự giác tháo dỡ thì giao Tổ đô thị ra quân xử lý theo quy định, hạn đến 30/9/2024 phải xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm trên mương thoát bản trên địa bàn toàn xã.

4. Đề nghị UBND xã có phương án cấm các xe tải nặng đi trên tuyến đường bê tông kênh T4, hiện nay một số xe tải chở vật liệu thường đi tuyến đường này, dễ gây tai nạn và gây hư hỏng cho tuyến đường. *(Cử tri Bắc - Nam Phú)*.

Trả lời: UBND xã đã khảo sát, giao Tổ đô thị lắp đặt Barie hai đầu các tuyến đường dọc tuyến kênh T4, chỉ đảm bảo xe thô sơ, xe máy, xe ô tô nhỏ, và xe phục vụ phòng chống lụt bão đi trên tuyến đường này.

5. Đề nghị UBND xã tăng cường xử lý đồ rác thải trộm không đúng nơi quy định, các hộ gia đình lấn chiếm sân thể thao Bắc Phú, như trồng khoai, chăn nuôi gia cầm và xử lý nghiêm hợp chợ tại ngã tư Hoang Lạc, hiện nay do xử lý không nghiêm nên một số các nhân buôn bán không di chuyển về chợ Hoang Bần. *(Cử tri Bắc - Nam Phú)*.

Trả lời: Thời gian quan UBND xã đã chỉ đạo Tổ đô thị và Công an xã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm, đồ rác không đúng nơi quy định.

Đối với các hộ lấn chiếm sân thể thao Bắc Phú: giao LĐCB thôn Bắc Phú quản lý sân thể thao, tiểu công viên, không để người dân tự ý lấn chiếm chăn nuôi, trồng trọt...

- Đối với việc họp chợ tại ngã tư Hoang Lạc, UBND xã đã tập trung xử lý dứt điểm, kiên quyết không cho tái họp chợ tại khu vực này để đảm bảo đi lại cho nhân dân.

VI. Về văn hóa thông tin:

03 nội dung

1. Thôn Tân Phú đã nhiều lần xin quy hoạch khu thể thao cho con em trong thôn vui chơi nhưng đã nhiều năm nay vẫn chưa được giải quyết. Đề nghị UBND xã cần quan tâm vì hầu như các thôn đều có sân bóng cho con em vui chơi thể thao. (*Cử tri Thôn Tân, Liên, Thanh Phú*).

Trả lời: Sân thể thao thôn Tân Phú nằm trong quy hoạch khu đô thị Nam Cầu Cày, đến nay chưa triển khai đầu tư, UBND xã làm văn bản kiến nghị đối với nội dung này nhưng đến nay chưa được chấp thuận.

1. Hệ thống điện nước tại quy hoạch khu dân cư xen dăm Cồn Mụ vẫn chưa được đầu tư, nhân dân không có điện, nước sử dụng khi vào làm nhà ở tại vùng này. Đề nghị UBND có ý kiến với ngành điện và cho đầu tư xây dựng phục vụ nhân dân. (*Cử tri Thôn Đức – Trung Phú*)

Trả lời: Tiếp thu ý kiến của cử tri và nhân dân UBND xã sẽ đề UBND thành phố và ngành điện và công ty cấp nước kiểm tra, đầu tư để phục vụ nhân dân.

1. Đề nghị UBND đề xuất cấp trên cho thôn Nam Phú sử dụng Trường mầm non tại Nam Phú để đầu tư xây dựng Hội quán, sân thể thao của thôn tại khu vực này. Vì cử tri đã đề xuất sân thể thao và hội quán mới từ lâu. (*Cử tri Bắc - Nam Phú*).

Trả lời: UBND xã đã phối hợp các phòng chức năng thành phố bổ sung điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng xã Thạch Trung, theo đó đề xuất điều chỉnh một phần diện tích phía trước trường mầm non Nam Phú để quy hoạch nhà văn hóa mới, khu thể thao của thôn. Đối với trường mầm non thuộc tài sản trường quản lý, việc chuyển mục đích sử dụng đất thuộc thẩm quyền UBND tỉnh.

VII. Về công tác cải cách hành chính.

01 nội dung

1. Đề nghị UBND xã làm rõ ranh giới những hộ dân tại Tỉnh lộ 9 ở khu vực Ô Luyện trở lên ...thuộc thôn nào quản lý để Thôn biết trong quá trình quản lý điều hành. (*Cử tri Thôn Đông Tiến- Hồng Hà*).

Trả lời: Ngày 30/5/2024, UBND xã đã tổ chức làm việc với LĐCB thôn Đông Tiến và Hồng Hà để thống nhất ranh giới địa giới hành chính của các thôn. Tại cuộc họp đã thống nhất ranh giới như sau:

- Từ trục đường Quang Lĩnh giao đường Quang Trung:
- + Các hộ dân phía Đông đường Quang Trung và các hộ dân phía Tây đường Quang Trung (từ đường Quang Lĩnh đến đường Nguyễn Huy Lung) thuộc địa giới quản lý của thôn Đông Tiến.
- + Các hộ dân phía Tây đường Quang Trung (tính từ đường Quang Lĩnh đến Thạch Hạ): thuộc địa giới quản lý của thôn Hồng Hà.

- Trục đường ngõ 42, đường Nguyễn Huy Lung: Phía Đông thuộc địa giới quản lý của thôn Đông Tiến; Phía Tây thuộc địa giới quản lý của thôn Đoàn Thịnh.

VIII. Về lao động thương binh & xã hội: 02 nội dung

1. Tiền chính sách chi trả chậm, Vì sao? trách nhiệm thuộc về ai? (Cử tri Thôn Đoàn Thịnh- Tân Trung).

Trả lời: Việc chi trả tiền chính sách không thuộc thẩm quyền của UBND xã.

2. Gia đình ông Phan Văn Long có vợ thuộc diện người có công được hưởng BHYT của Nhà nước nhưng đến nay vẫn chưa được hỗ trợ, trong khi những trường hợp khác đã được hỗ trợ. Đề nghị xem xét, giải quyết. (Cử tri Thôn Đoàn Thịnh- Tân Trung).

Trả lời: Sau khi có ý kiến của gia đình ông Phan Văn Long, Ban chỉ huy quân sự xã đã tổ chức hội ý và mời đại diện gia đình lên làm việc, kiểm tra hồ sơ, đề nghị gia đình cung cấp các giấy tờ liên quan để giải quyết chế độ theo QĐ 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhưng gia đình không có một loại giấy tờ nào liên quan để làm căn cứ giải quyết chế độ đối với bà Nguyễn Thị Thanh (Vợ ông Phan Văn Long).

IX. Về AN-TT.

05 nội dung

1. Hiện tại trên địa bàn thôn Tân phú và Thanh phú có 02 điểm Karaoke và vũ trường mở âm thanh lớn, hoạt động đến đêm khuya, thả bóng cườì gây mất trật tự, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Đề nghị UBND xã và Công an xã kiểm tra, xử lý. (Cử tri Thôn Tân, Liên, Thanh Phú).

Trả lời: Tiếp thu ý kiến của cử tri và nhân dân UBND xã đã giao Công an xã kiểm tra thực tế Quán Karaoke: không có việc sử dụng bóng cườì tại đây và theo quy định cơ sở được phép hoạt động đến 0h. Vũ trường SKAI được phép hoạt động đến 02h sáng, chưa phát hiện cũng như tiếp nhận vụ việc liên quan đến ANTT. Vũ trường bar Lan Anh: đi vào hoạt động 26/11/2023 được hoạt động đến 02h sáng hôm sau. Thời gian qua các vụ việc liên quan đến trật tự được xử lý kịp thời, chưa phát hiện hoạt động tệ nạn xã hội. UBND xã tiếp tục chỉ đạo Công an xã tăng cường theo dõi, kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm theo quy định, đảm bảo trật tự xã hội.

2. Gia đình Bà Hương thôn tân phú, ngày 19/4/2023 có mất 01 chiếc xe máy đã trình báo với công an xã và công an xã đã lên làm việc trích xuất camera nhưng đến nay vẫn chưa được trả lời của công an. Đề nghị UBND có ý kiến bên công an xã có trả lời cho dân. (Cử tri Thôn Tân, Liên, Thanh Phú).

Trả lời: Sau khi tiếp nhận tin báo Công an xã đã báo cáo đội hình sự phối hợp xác minh, đến nay vẫn đang tiếp tục điều tra.

3. Trên địa bàn, một số điểm bán xổ số có ghi số đề, nguy cơ làm mất ổn định tình hình tại địa phương. Đề nghị UBND, công an xã tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm các điểm bán vé số có chứa ghi số đề này. (Cử tri Thôn Bắc – Nam Quang).

Trả lời: Các điểm bán xổ số được công ty xổ số kiến thiết Hà Tĩnh cấp giấy phép hoạt động, trong thời gian qua Công an xã đã bắt xử lý một số trường hợp ghi số lô số đề. UBND xã tiếp tục chỉ đạo lực lượng Công an xã tăng cường kiểm tra, xử lý các hoạt động trái phép của các điểm này.

4. Tình trạng bán hàng đa cấp núp bóng dưới hình thức hội nghị, hội thảo, các chương trình tặng quà vẫn còn diễn ra, việc này đồng nghĩa với việc lừa đảo, làm mất tài sản của nhân dân. Vừa qua Hội người cao tuổi xã có văn bản triển khai 01 chương trình tặng quà tại Nghệ An, có chỉ đạo vận động các cụ đi để nhận quà, tuy nhiên đây cũng là một hình thức đa cấp, lừa đảo để bán hàng. Đề nghị xã không nên cho phép các hoạt động này và có chỉ đạo quyết liệt để tình trạng bán hàng đa cấp không diễn ra trên địa bàn. (Cử tri Thôn Bắc – Nam Quang).

Trả lời: Thời gian qua UBND xã đã chấn chỉnh không cho phép bất kỳ một cá nhân, tổ chức nào tổ chức hội thảo, bán hàng đa cấp trên địa bàn xã. Tháng 06/2023 tại Tân Phú xuất hiện 01 cơ sở hoạt động quảng cáo sai quy định, đã phối hợp với đội liên ngành thành phố lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, quyết định cấm hoạt động (hiện nay cơ sở đã rời khỏi địa bàn). Việc Hội người cao tuổi xã tổ chức tham gia chương trình tặng quà tại Nghệ An là tự phát, UBND xã không cho chủ trương, xã đã kiểm tra và chấn chỉnh nghiêm túc.

5. Hiện nay tuyến đường tại đội Bài Lài, nhân dân đi cuốc trùn các hố ga bị tháo mở hết nắp, rất nguy hiểm dễ gây ra tai nạn. Đề nghị Công an xã phối hợp với Phường Nguyễn Du bắt và xử lý nghiêm. (Cử tri Thôn Đông Tiến- Hồng Hà).

Trả lời: UBND xã đã giao lực lượng Công an, Đô thị, LĐCB xóm Đông tiến phối hợp với phường Nguyễn Du kiểm tra, xử lý.

Trên đây là báo cáo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ IX, HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026./.

UBND XÃ THẠCH TRUNG